

BÁO CÁO THAM LUẬN

Tại Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Nội vụ “Nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng đảng”

Kính thưa:

Kính thưa:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Được sự cho phép của Ban Tổ chức Hội nghị, tôi xin đại diện cho Chi bộ 1 trình bày tham luận “Nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng đảng”.

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Sau đây, Chi bộ 1 xin tham luận nội dung “Nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng đảng”, như sau:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”.

Trong quá trình phát triển và hoạt động của một tổ chức chính trị như Đảng, vai trò của từng đảng viên đóng vai trò quan trọng và không thể xem nhẹ. Việc nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng không chỉ đảm bảo sự vững mạnh của Đảng mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Bài tham luận này nhằm phân tích và đề xuất những biện pháp cụ thể để thúc đẩy vai trò này.

• Tầm quan trọng của vai trò trách nhiệm của đảng viên

Gắn kết và đoàn kết Đảng: Đảng viên là những người đứng đầu trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết và tinh thần đồng lòng bên trong Đảng. Sự gắn bó và tập trung của họ là yếu tố then chốt để Đảng có thể đạt được mục tiêu cao hơn.

Lãnh đạo và tư tưởng chính trị: Đảng viên không chỉ đơn thuần là những người lãnh đạo, mà còn là những người mang tư tưởng chính trị vào cuộc sống thực tiễn, từ đó thúc đẩy sự nghiên cứu và sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

Phát triển kỹ năng và chuyên môn: Việc nâng cao vai trò của đảng viên cũng là việc nâng cao chất lượng con người và xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng mạnh mẽ hơn, từ đó giúp Đảng hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn.

• **Kết quả đạt được của Chi bộ 1:**

Nhận thức được việc xây dựng chi bộ tốt là trách nhiệm của mỗi người đảng viên; thấm nhuần lời dạy của Bác trong thời gian qua Chi bộ 1 với 08 đảng viên đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Văn phòng Sở hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả, tập thể Chi bộ, cơ quan Văn phòng Sở đã được Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở tặng Giấy khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen ... Đó là sự ghi nhận những kết quả mà tập thể Chi bộ, cơ quan cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động nỗ lực phấn đấu trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được nhận thấy vẫn còn một số hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành dẫn đến công tác chuyên môn của Văn phòng Sở chưa đạt được yêu cầu mà Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan đề ra như: Việc phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong xây dựng chương kế hoạch công tác của cơ quan còn chưa nhịp nhàng dẫn đến việc thanh quyết toán kinh phí gặp một số khó khăn; việc theo dõi tiến độ giải quyết công việc chuyên môn của các đơn vị chưa đầy đủ, kịp thời, công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ đầu năm đến nay có 05 hồ sơ trễ hạn, 05 phiếu khảo sát đánh giá việc giải quyết TTHC còn có yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ, có thu phí ...

Kính thưa Hội nghị!

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chi bộ 1 nhận thấy một số nguyên nhân như sau:

1. Việc giao trách nhiệm lĩnh vực chuyên môn cụ thể cho từng cá nhân đảng viên, công chức trong cơ quan còn chưa sát, chưa chặt chẽ.
2. Trách nhiệm của bản thân mỗi đồng chí đảng viên, công chức đối với nhiệm vụ được giao còn có tâm lý né tránh, đùn đẩy, hời hợt, qua loa.
3. Công tác phối hợp giữa các đảng viên, công chức trong nội bộ Văn phòng cũng như với các phòng, ban, đơn vị còn hạn chế, dẫn đến việc đôn đốc, nhắc nhở chưa kịp thời dẫn đến tình trạng công việc tồn đọng, chậm trễ.

Kính thưa Hội nghị!

Từ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trên Chi bộ 1 đề ra một số giải pháp khắc phục như sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Khuyến khích sáng tạo và đóng góp, tạo điều kiện để đảng viên có thể tự do sáng tạo, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng một cách tích cực và hiệu quả.

Thứ hai, cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ công tác được giao cho Chi bộ, cơ quan trong năm để có biện pháp triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Gắn tiến độ, chất lượng tham mưu với trách nhiệm

của từng cán bộ, đảng viên, làm thước đo cho nhận xét, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, tại các cuộc họp Chi bộ, cơ quan. Đánh giá kết quả công tác của 6 tháng đầu năm, từ đó đề xuất các điều chỉnh và chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu dài hạn của Đảng.

Thứ tư, khuyến khích, động viên tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, công chức và người lao động trong Chi bộ, cơ quan tham gia tích cực các hoạt động văn hoá, văn nghệ; thể dục, thể thao cũng như tham gia tích cực các cuộc thi do Đảng uỷ Sở, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức, từ đó tạo được sự gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ năm; **Đổi mới phương pháp làm việc:** Áp dụng các phương pháp và công cụ hiện đại để tăng cường hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, như sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để lan tỏa thông điệp và kết nối với các đảng viên. Bản thân từng đảng viên phải nỗ lực tham gia vào việc duy trì thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm phấn đấu nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng Chi bộ vững mạnh hoàn thành nhiệm vụ được giao theo từng năm.

Những biện pháp nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân đảng viên. Chỉ khi mỗi đảng viên đều thấy được vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng Đảng, chúng ta mới có thể đạt được sự nghiệp lớn lao và bền vững của Đảng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Kính thưa Hội nghị!

Hội nghị Sơ kết này là cơ hội quan trọng để các đảng viên đánh giá, phân tích và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Đảng uỷ Sở.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên với công tác xây dựng Đảng là vấn đề sống còn đối với toàn Đảng và toàn dân ta nói chung. Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên với công tác xây dựng Đảng càng có ý nghĩa rất quan trọng, để mỗi cán bộ, đảng viên tự trau dồi, đổi mới, chỉnh đốn bản thân “để luôn xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Xin trân trọng cảm ơn./.